

## DTU đoạt giải cao tại Hội giảng Giáo viên dạy Nghề Tp. Đà Nẵng 2014

Sáng ngày 27/9/2014, tại Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng đã diễn ra Lễ Tổng kết Hội giảng Giáo viên dạy Nghề Tp. Đà Nẵng năm 2014. Lần đầu tiên tham dự với 12 giảng viên, Đại học Duy Tân đã xuất sắc mang về 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba, 3 giải Khuyến khích và trở thành 1 trong 5 đại diện của Tp. Đà Nẵng tham dự Hội giảng Giáo viên dạy Nghề toàn quốc.



*Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự Hội giảng*

Hội giảng Giáo viên dạy Nghề Tp. Đà Nẵng do Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Tp. Đà Nẵng tổ chức 2 năm 1 lần. Hội giảng không chỉ đánh giá năng lực, trình độ của mỗi giáo viên, giảng viên mà còn là cơ hội để giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tìm ra phương pháp giảng dạy mới góp phần đem lại hiệu quả cao trong công tác dạy Nghề. Với tiêu chí: “Trí tuệ, đổi mới, hướng tới người học”, Hội giảng đã thu hút được 57 giáo viên, giảng viên đến từ 15 cơ sở dạy nghề của các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp và các trung tâm dạy nghề trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng. Hội giảng được chia thành 5 tiểu ban dự thi và mỗi giáo viên, giảng viên được bốc thăm bài giảng trước 3 ngày để chuẩn bị cũng như làm quen với thiết bị giảng dạy.

12 giảng viên của Đại học Duy Tân đã được Ban Giám khảo đánh giá cao về chất lượng bài giảng và giành nhiều giải thưởng lớn. Trong đó, cô Nguyễn Trần Thụy Ân với bài giảng “Nhận đặt bùồng qua điện thoại” môn Nghiệp vụ Lễ tân đã xuất sắc đoạt giải Nhất và trở thành 1 trong 5 đại diện của Thành phố dự thi Hội giảng toàn quốc, giải Nhì thuộc về cô Lý Thị Thương, 2 giải Ba thuộc về cô Nguyễn Thị Hương,

Dương Thị Uyên Khuê và 3 giải Khuyến khích được trao cho cô Nguyễn Thị Ái Diễm, Đinh Thị Mỹ Lệ và Võ Hồng Hạnh.



Cô Nguyễn Trần Thụy Ân (áo dài) nhận giải Nhất tại Lễ tổng kết Hội giảng

Trở về từ hội thi, cô Nguyễn Trần Thụy Ân chia sẻ: “Để có được kết quả như hôm nay không chỉ là sự nỗ lực phấn đấu của riêng bản thân tôi mà còn phải kể đến sự động viên, giúp đỡ và hỗ trợ của Đại học Duy Tân. Trong suốt quá trình chuẩn bị bài giảng và dự thi, nhà trường đã tạo điều kiện để tôi thực hành với các thiết bị giảng dạy, tổ chức các buổi thao giảng để các thầy cô trong Khoa Du lịch nhận xét, góp ý giúp tôi rút ra được những kinh nghiệm quý giá, hoàn thiện hơn nữa bài giảng và tự tin hoàn thành tốt phần dự thi của mình tại Hội giảng”.

Lần đầu tiên tham dự và gặt hái được những thành công nhất định tại Hội giảng Giáo viên dạy Nghề Tp. Đà Nẵng 2014, Đại học Duy Tân đã và đang có những đóng góp tích cực, hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy nghề của Thành phố Đà Nẵng.

(Phước Thịnh)